

EXIM BANK สนับสนุนกลุ่มบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  
พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น

EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินให้แก่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นของกลุ่มบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยในต่างประเทศ

นายเชมทัตน์ สายเชื้อ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับนายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และนายสุทธิชัย สุรพัฒน์ กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 1,307 ล้านบาท ให้แก่บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด สำหรับจัดซื้อแผงโซลาร์และอุปกรณ์ให้กับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่นของกลุ่มบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 โครงการ กำลังการผลิตรวม 8.74 เมกะวัตต์ ที่ จ.ฟูกุอิ ประเทศญี่ปุ่น โดยกลุ่มบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 20 ปี ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

รักษาการกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นอยู่ในช่วงเร่งขยายการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน เพื่อลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ภายหลังจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เมืองฟูกุชิม่าได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว โดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็น 24% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศภายในปี 2573 ในขณะที่ปัจจุบันสัดส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ ชีวมวล และความร้อนใต้พิภพ ยังอยู่ในระดับต่ำเพียง 12% จึงเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนไทยที่จะขยายการลงทุนด้านพลังงานในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกลุ่มบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ถือเป็นกลุ่มนักลงทุนไทยรายแรกๆ ที่เข้าไปลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่นเป็นเวลา กว่า 2 ปี ปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 23 เมกะวัตต์

“การสนับสนุนวงเงินของ EXIM BANK ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศของไทย โดยรวมถึงโครงการอื่นๆ ในอนาคตของนักลงทุนไทยที่มีศักยภาพอย่างกลุ่มบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) EXIM BANK จะยังคงมุ่งพัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองทุกโจทย์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการไทยต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศให้แก่ประเทศไทย และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมไทยและประชาคมโลก” นายเชมทัตน์กล่าว

16 พฤษภาคม 2559

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร